

Ngày 21/5/2023.

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN - Năm A

Cv 1,1-11 - Ep 1,17-23 - Mt 28,16-20

¹⁸ Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. ¹⁹ Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,18-19)

Bài Suy Gẫm số 40. Điểm 2: Chúa Giê-su Về Trời

Vào ngày này, Chúa Giê-su Ki-tô rời khỏi trái đất để lên trời; Người ngự tại đó và lập cung thất từ muôn thuở; tại đây, vào ngày này, Nhân Tính Thánh Thiện của Người được bái lạy bởi toàn thể các thiên thần và bởi những người công chính, cùng lên Trời với Người để được hưởng phúc đời đời. Cùng với các thánh, Anh Em hãy thờ lạy Nhân Tính Thánh Thiện đã “*được trao toàn quyền trên trời dưới đất*” (Mt 28,18); hãy kết hợp với các chư thánh để nhìn nhận và tôn kính Nhân Tính ấy cho đúng phép; hãy xem Nhân Tính ấy như là nơi, mà thánh Phaolô nói, “*có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết*” (Cl 2,3) của Thiên Chúa. Tại nơi đó, Đấng Cứu Thế đã múc lấy như tận nguồn mạch, tất cả các ân sủng, rồi tuôn đổ trên những người tỏ ra xứng đáng được dự phần, nhờ các việc lành và lòng đạo đức của họ.

Khi nào Anh Em sẽ nói được, cùng với thánh Stêphanô rằng: “*tôi thấy Trời mở ra và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa*” (Cv 7,56), tức Chúa Giê-su Ki-tô sẵn sàng thông ban ân sủng cho Anh Em? Trên hết, Anh Em hãy xin Người ban ơn chỉ quan tâm tới những sự trên Trời.

Ngày 22/5/2023.

Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Cv 19,1-8 - Ga 16,29-33

³³ Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. (Ga 16,33)

Bài Suy Gẫm số 41. Điểm 2: Thế Gian Cho Rằng Đã Làm Tốt Khi Bức Hại Bạn Hữu Của Thiên Chúa

Chúa Giê-su Ki-tô tiên báo cho các Tông đồ rằng, không những các ông bị người Do Thái trục xuất và lăng mạ, mà thậm chí “*những kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa*” (Ga 16,2). Nếu ngày nay, người ta không tước mất mạng sống của những người thuộc về Thiên Chúa và làm vinh danh Người, thì không có điều gì mà

người ta không làm để cướp đi danh dự của những người ấy, với những lời vu cáo bản thủ nhất, làm như họ không đáng được sống?

Anh Em phải vô tư khi bị người ta đối xử như vậy; thậm chí, Anh Em phải xem mình như đã chết cho thế gian và không còn có liên lạc gì với nó nữa. Nếu thực sự Anh Em thuộc về Thiên Chúa, thì Anh Em là kẻ thù của thế gian, và thế gian là thù địch của Anh Em, vì nó là thù địch của Thiên Chúa. Vậy hãy đối xử với thế gian như thế; hãy ghê tởm việc trò chuyện với nó, đừng để nó tiếp cận Anh Em tí nào, sợ rằng, khi giao du với nó, Anh Em sẽ nhiễm lấy tinh thần của nó.

Ngày 23/5/2023.

Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Cv 20,17-27 - Ga 17,1-11a

⁹ “*Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.*” ¹⁰ *Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ.*” (Ga 17,9-10)

Bài Suy Gẫm số 39. Điểm 1: Chúng Ta Phải Xin Ôn Tránh Xa Tội Lỗi

Trong bài Tin Mừng hôm nay và trong phần tiếp theo của cùng chương này, qua kinh dâng lên Chúa Cha cho các tông đồ, Chúa Giê-su Ki-tô dạy cho chúng ta biết điều cần phải nài xin Thiên Chúa. Người không xin cho các tông đồ được những thứ thuộc nhân trần, bởi vì Người không đến trần gian để cung cấp cho con người những thứ đó; đấng khác, Người thấy rằng chính Chúa Cha Hằng Hữu đã tặng ban các tông đồ cho Người, họ thuộc về Người và thậm chí họ được Người giao phó việc rao giảng Tin Mừng, và cứu rỗi các linh hồn, nên Người chỉ cầu nguyện cùng Chúa Cha ban cho các tông đồ ơn theo đúng mục tiêu Người đã đề ra khi tuyển chọn họ. Vì lẽ ấy, trong kinh này, Chúa Giê-su Ki-tô đã đặc biệt xin Chúa Cha Hằng Hữu ba điều. Điều thứ nhất là sự xa lánh tội lỗi, bằng lời cầu như sau: “*Xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần*” (Ga 17,15); đây cũng là điều trước tiên mà Anh Em phải cầu xin Thiên Chúa cho bằng được. Anh Em phải kinh tởm đối với những gì dính líu với tội lỗi, đến nỗi, theo thánh Phaolô, “*còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa*” (1Tx 5,22). Và vì đó là một ơn ích mà tự Anh Em không thể có được, thế nên rất hệ trọng là Anh Em phải liên tục nài nỉ xin Thiên Chúa trợ giúp.

Là những người phải gieo tình yêu Thiên Chúa vào con tim của những trẻ mà Anh Em dạy dỗ, Anh Em hãy khẩn khoản cầu xin để không có chi khiến Anh Em làm mất lòng Người. Anh Em có xử sự như thế không? Đây có phải là điều mà Anh Em nài xin Thiên Chúa trong những kinh mà Anh Em đọc không?

Ngày 24/5/2023.

Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Cv 20,28-38 - Ga 17,11b-19

¹⁷ “*Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.*” ¹⁸ *Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.* ¹⁹ *Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.*” (Ga 17,17-19)

Bài Suy Gẫm số 39. Điểm 2: Chúng Ta Cầu Xin Cho Được Một Sự Thánh Thiện Đích Thật

Điều thứ hai mà Chúa Giê-su Ki-tô xin với Chúa Cha Hằng Hữu trong lời cầu nguyện cho các thánh tông đồ của Người là “*xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ...*” (Ga 17,17). Nghĩa là Chúa Cha không chỉ thánh hóa các tông đồ bằng một sự thánh thiện bề ngoài, như Người đã đòi hỏi trong lề luật cũ, nhưng mà Người thanh tẩy tâm can họ, thánh hóa họ bằng ân sủng và bằng sự hiệp thông với sự thánh thiện thần thiêng, hiện hữu nơi Chúa Giê-su Ki-tô, mà các tông đồ phải dự phần, để có thể đóng góp vào sự thánh hóa những người khác. Đức Ki-tô còn nói tiếp rằng “*vì họ, con xin thánh hiến chính mình con*” (Ga 17,19) bằng cái chết mà Người sẽ gánh chịu trên thập giá.

Vì theo bậc sống tu trì của mình, Anh Em được kêu mời chăm lo việc thánh hóa các học sinh của Anh Em, thế nên Anh Em phải trở nên thánh thiện một cách khác thường; bởi vì Anh Em phải thông truyền sự thánh thiện cho học sinh, vừa bằng gương tốt, vừa bằng lời nói mang ơn cứu độ mà Anh Em phải giảng cho chúng hằng ngày. Sự chú tâm lo nguyện gẫm, lòng mến mộ và giữ đúng việc kinh kệ, cũng như mọi tập tục của cộng đoàn, tất cả sẽ giúp Anh Em đạt được mức thánh thiện và sự trọn hảo mà Thiên Chúa muốn Anh Em phải có. Mỗi ngày, Anh Em hãy tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban cho Anh Em sự thánh thiện này; hãy hết sức chú tâm để không ngừng cầu nguyện, cho đến khi được nên thánh như vậy.

Ngày 25/5/2023.

Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Cv 22,30; 23,6-11 - Ga 17,20-26

Thánh Maria Madalêna Pazzi, Trinh Nữ

Bài Suy Gẫm số 130. Điểm 1: Thánh Madalêna Pazzi Yêu Mến Thiên Chúa

Vị thánh này đã xuất sắc yêu mến Thiên Chúa cách nồng nàn, và ngay thời thơ ấu, ngài chỉ nói về Thiên Chúa, và miệt mài nguyện gẫm, vì tin chắc một khi đã được tạo dựng

cho Thiên Chúa, thì ngoài Người ra không có gì đáng cho ngài phải lưu tâm và mến mộ. Tình yêu mà thánh nữ dành cho Thiên Chúa và cho những gì phụng sự Người, đã khiến ngài rời bỏ thế gian ngay sau khi rước Lễ lần đầu, để quyết định đi tu; và mặc dù mới lên mười, ngài đã khấn hứa giữ đức trinh khiết.

Anh Em thường có giờ nguyện gẫm và được phúc chuyện vãn với Thiên Chúa vào dịp ấy. Anh Em có chú tâm tận dụng lợi ích này không? Trong những cuộc trao đổi với bạn đồng sự, Anh Em có một mục chỉ bàn về Thiên Chúa, về những gì liên quan đến Người và về những gì có thể thúc giục Anh Em yêu mến Người không?

Ngày 26/5/2023.

Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Cv 25,13b-21 - Ga 21,15-19

Thánh Philipphê Nêri, Linh Mục

Bài Suy Gẫm số 129. Điểm 1: Thánh Philipphê Nêri Yêu Thích Đức Khiết Tịnh

Thánh Philipphê Nêri rất yêu mến đức khiết tịnh; để giữ được nhân đức này, ngài tránh xa mọi nguy cơ vấp phạm; có lần, ngài bị một người phụ nữ trơ trên gài bẫy một cách bỉ ổi; ngài đã chống cự một cách rất can đảm, nên Thiên Chúa, để tưởng thưởng lòng quả cảm và sự nhiệt thành của ngài khi giữ nhân đức này, đã ban cho ngài ơn không còn bị xác thịt cám dỗ nữa. Một trong những cách chính yếu để có và giữ đức khiết tịnh, là bỏ trốn ngay vào làn tấn công đầu của quỷ dâm ô, và phải cực lực ép mình để chiến thắng trong cơn cám dỗ lớn; đó cũng là điều đã giúp nhiều vị thánh thu hút được dòng dào ơn sung và luyện được một đức khiết tịnh cao vời.

Vì trong ơn gọi của Anh Em, nhân đức này là một trong những nhân đức cần thiết và hệ trọng nhất, nên Anh Em phải dung đủ mọi cách để bảo toàn nó. Để được như thế, Anh Em có sự giúp đỡ tích cực của sự trầm lặng và sự ghê tởm thế gian: vậy Anh Em hãy chăm chỉ giữ hai điều ấy với tất cả sự nâng niu có thể.

Ngày 27/5/2023.

Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Cv 28,16-20.30-31 - Ga 21,20-25

²⁰ *Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?” (Ga 21,20)*

Bài Suy Gẫm số 88. Điềm 1: Chúa Giê-su Yêu Mến Thánh Gioan

Thánh Gioan được Chúa Giê-su Ki-tô thương mến cách rất đặc biệt, đến nỗi ngài mang danh là người môn đệ thân thương của Thiên Chúa; vì khiêm tốn, khi muốn nói về mình trong Phúc Âm, ngài không có cách gọi nào khác, ngoài cụm từ “*người được Đức Giê-su thương mến*” (Ga 13,23). Sau đây là những dấu chỉ của lòng thương yêu đặc biệt mà Đấng Cứu Chuộc dành cho ngài: Người cho phép Gioan tựa đầu vào ngực; Người mặc khải cho Gioan mầu nhiệm cao siêu về thiên tính và nhân tính cực thánh của Người; khi tạ thế, Người chọn Gioan để thay Người làm dưỡng tử của Mẹ chí thánh của Người. Về lòng yêu mến đặc biệt Chúa Giê-su dành cho Gioan, Thánh Giêrônimô không đưa ra lý do nào khác, ngoài việc người môn đệ giữ đức trinh khiết. Chính nhân đức này đã giúp ngài trở nên rất xứng đáng với tình bằng hữu của Chúa Giê-su, Đấng đặc biệt được đức khiết trinh làm thỏa lòng.

Anh Em đang ở trong bậc sống rất cần được kết bạn với Chúa Giê-su: hãy đặc biệt yêu mến đức trinh khiết, mà Chúa Giê-su ưa chuộng, hầu được Đấng Cứu Chuộc yêu thăm thiết, và lấy làm vui thích mà ở lại với Anh Em; vì thú vui của Người là kết thân cùng những con người khiết tịnh. Anh Em cũng hãy chăm lo việc nguyện gẫm, vì trong đó, Chúa Giê-su sẽ tiết lộ cho Anh Em những bí mật mà nhiều người chưa từng biết.